



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

\*\*\*\*\*

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการ ในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เช่น ยางพารา ประมง ท่องเที่ยว การค้า อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2549 สรุปได้ดังนี้

เศรษฐกิจของภาคใต้ในไตรมาส 3 ยังคงขยายตัว จากปัจจัยบวกที่สำคัญ 2 ประการ คือราคารายางที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตาม ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามจากปัญหาราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยและการแข็งค่าของเงินบาท ทำให้เศรษฐกิจบางสาขาเช่น สาขาการประมง อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งกำไรของธุรกิจลดลง และเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 4 มีแนวโน้มชะลอตัว จากราคายางที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอตัว จากผลกระทบของเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

### ภาคเกษตร

**ยางพารา** ราคารายางพาราได้ลดลงต่อเนื่อง จากราคาคาโลกกรัมละ 90 -100 บาท ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เหลือเพียงกิโลกรัมละ 55.55 บาท ณ วันที่ 7 กันยายน 2549 (ราคารายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่) เนื่องจากราคารายางที่ปรับตัวสูงขึ้นมากตั้งแต่ต้นปี ทำให้โรงงานถุงมือยางในภาคใต้บางแห่งปิดกิจการ ความต้องการน้ำยางจึงลดลง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้วัตถุดิบเริ่มออกสู่ตลาดมาก และมีการขายยางของนักลงทุนในตลาดล่วงหน้าโตเกียว สำหรับแนวโน้มราคารายางในไตรมาส 4 คาดว่าจะทรงตัว

**ปาล์มน้ำมัน** ในช่วงครึ่งปีแรกผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมาก และเริ่มลดลงในไตรมาส 3 และคาดว่าจะต่ำสุดในไตรมาส 4 ส่วนด้านราคาในไตรมาส 3 – 4 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่ม เพราะผลผลิตมีแนวโน้มลดลง การแข่งขันการรับซื้อวัตถุดิบจะรุนแรงขึ้น กำลังการผลิตคาดว่า

จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ส่วนการสร้างโรงงานไบโอดีเซลคาดว่าจะมีผลในทางจิตวิทยาต่อราคาปาล์ม ส่วนสต็อกน้ำมันดิบที่มีประมาณ 200,000 – 230,000 เมตริกตัน มีผลต่อราคาปาล์มน้ำมัน

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ต้องระมัดระวังเรื่องคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล เพราะหากได้น้ำมันที่ไม่มีคุณภาพอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต

**ประมง** การเลี้ยงกุ้งในไตรมาส 3 ชะลอตัวและมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 ทั้งนี้เนื่องจากการปรับตัวลงของราคากุ้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ทำให้การเลี้ยงกุ้งลดลง ส่วนทางด้านราคาคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็ก เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนทางฝั่งอ่าวไทย จะมีการจับกุ้งกันมากเพื่อหนีน้ำท่วม ส่วนการส่งออกกุ้งในปีนี้อาจจะมีประมาณ 400,000 เมตริกตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ส่วนด้านการประมงทะเลยังคงประสบปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมัน แม้ว่าจะมีการช่วยเหลือจากทางการ โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงลดภาษีจัดจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันปกติ 5 – 6 บาท ส่วนราคาสัตว์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ลดลง

#### **อุตสาหกรรม**

**ถลุงมือยาง** ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้บางบริษัทประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้บางบริษัทหยุดดำเนินกิจการ บางบริษัทปรับตัวจากเป็นผู้ผลิตมาเป็น trader แทน บางบริษัทได้ปรับเครื่องจักรและ สายการผลิตจากการผลิต ถลุงมือยางธรรมชาติมาเป็นการผลิตถลุงมือยางสังเคราะห์ เนื่องจากมี Margin สูงกว่าและเป็นไปตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

**ไม้อย่างพาราแปรรูป** ในไตรมาส 3 แม้ว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้เกิดการแข่งขันการรับซื้อวัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีน และมาเลเซีย ทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับราคาขายขึ้นได้ ส่งผลให้ธุรกิจยังคงดำเนินไปได้ โดยกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ของยอดขาย การส่งออกจึงยังขยายตัวดี ส่วนไตรมาส 4 คาดว่าการส่งออกจะชะลอตัว เนื่องจากความต้องการจากจีนลดลง รวมทั้งจากการที่ประเทศมาเลเซียออกมาตรการห้ามส่งออกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะทำให้ความต้องการไม้อย่างพาราแปรรูปจากไทยลดลง

**อาหารทะเลแช่แข็ง** ตลาดสำคัญของสินค้าสุริมีคือ ญี่ปุ่น การส่งออกโดยรวมยังชะลอลง ส่วนผู้ประกอบการ SMEs บางรายที่มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะและมีความสัมพันธ์อันดี มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากผู้นำเข้าในญี่ปุ่น และหากมีแพปลาเอง แม้ว่าจะมีการแข่งขันมากขึ้น แต่ก็ยังสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งขายได้อย่างเพียงพอ

**อาหารทะเลกระป๋อง** ตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องที่สำคัญคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ตั้งแต่ต้นปี 2549 เป็นต้นมา มีคำสั่งซื้อสินค้าน้อยลง และผู้ซื้อเข้มงวดกับคุณภาพสินค้ามากขึ้น โดยจะตรวจโรงงานและสินค้าถี่ขึ้น การผลิตสินค้าลดลงตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากการที่เรือส่วนใหญ่หยุดทำประมง ทำให้ยอดขายลดลง บริษัทปรับตัวโดยผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและลดการผลิตสินค้าประเภทที่มีมูลค่าต่ำลง เพื่อให้มีรายได้ครอบคลุมต้นทุน

### **การท่องเที่ยว**

ภาวะท่องเที่ยวของภาคใหญ่ในไตรมาส 3 ขยายตัวดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวเริ่มคลายความวิตกกังวลปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ระเบิดที่ภาคใหญ่ในเดือนกันยายน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนล่างในไตรมาส 4 แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการมองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพียงระยะสั้น

ส่วนทางฝั่งอันดามัน ผลกระทบจากสึนามิ ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ปีนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของปี 2547 แต่คาดว่าในไตรมาส 4 ปี 2549 จะดีมาก เนื่องจากได้มีการลงทุนสร้างโรงแรมที่เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งโรงแรมเหล่านี้จะมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สูง นอกจากนี้การเดินทางที่สะดวกขึ้นจากการมีสนามบินนานาชาติที่พร้อมและการเพิ่มขึ้นของสายการบินราคาต่ำ รวมทั้งความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในยุโรป เป็นปัจจัยบวกให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้ามามากขึ้น สำหรับเหตุการณ์ระเบิดที่ภาคใหญ่ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะสามารถประเมินผลกระทบที่ชัดเจนได้

### **อสังหาริมทรัพย์**

อสังหาริมทรัพย์ทางฝั่งอันดามันยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวความต้องการยังมีสูง โดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่เป็นที่ต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติมาก รวมทั้งบ้านพักตากอากาศที่ซื้อขายในราคาสูง ในขณะที่เดียวกันทางด้านบ้านที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ยังสามารถขายได้ อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้การชำระลดตัวลงบ้าง รวมทั้งต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรของผู้ประกอบการลดลง

ส่วนที่จังหวัดสงขลายังคงขยายตัวจากปัจจัยราคายางพาราที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมีลูกค้าจาก 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้ามาซื้อ

## การค้า

การค้ารวมทั้งการค้าวัสดุก่อสร้างในไตรมาส 3 ยังคงขยายตัว เนื่องจากราคายางอยู่ในเกณฑ์ดี และการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ระเบิดที่ อ.หาดใหญ่ ทำให้การค้าที่อำเภอหาดใหญ่ และบริเวณภาคใต้ตอนล่างชะลอตัว

ส่วนการจำหน่ายรถยนต์ในไตรมาส 3 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งนอกจากราคายางที่อยู่ในเกณฑ์ดี และการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นมากแล้ว ยังมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่และอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำเป็นปัจจัยเสริม สำหรับแนวโน้มยอดขายในไตรมาส 4 คาดว่าจะยังขยายตัวต่อไปได้ (ยอดขายรถยนต์เฉพาะของจังหวัดกระบี่ในปี 2549 คาดว่าจะมีจำนวน 6,500 คัน เพิ่มขึ้นจาก 4,500 คัน ในปี 2548 )

## การลงทุน

การลงทุนยังคงขยายตัว โดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบน ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นการลงทุนก่อสร้างโรงแรมและธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนจากชาวต่างชาติ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยาง อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง คาดว่าจะอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในทุกอุตสาหกรรม

## การจ้างแรงงาน

มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเกือบทุกอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การค้า อุตสาหกรรม โดยแรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ และระดับวิชาชีพ เช่น จบ ปวช. ปวส. ทำให้หลายแห่งต้องจ้างงานแรงงานที่จบปริญญาตรีมาทำงาน ทำให้มีต้นทุนแรงงานสูงขึ้น

ปัญหาแรงงานขาดแคลนที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรมที่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาว จะทำให้คุณภาพการบริการลดลง เพราะต้องจ้างคนที่ไม่มีความชำนาญมาทำงาน และในธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มีปัญหาขาดแคลนช่างเทคนิคอย่างมาก โดยเฉพาะช่างที่จบระดับปวส. ช่างยนต์

การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำทำให้แต่ละจังหวัดกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเองและมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ประกอบกับจำนวนแรงงานของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การลงทุนของอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ บิดเบือน คือผู้ประกอบการเลือกจะไปลงทุนในบริเวณชายแดนของจังหวัดที่มีค่าจ้างขั้นต่ำน้อยกว่าเพื่อลดต้นทุนแรงงานแทนการลงทุนในแหล่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ ระยะที่ผ่านมามีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำบ่อย ปีละ 1 – 2 ครั้ง

สำหรับแรงงานต่างด้าว แม้ว่าทางการจะอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้ แต่มีปัญหา คือเมื่อแรงงานได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว มักจะหลบหนีไปทำงานที่อื่น ซึ่งได้ค่าแรงมากกว่า ก่อให้เกิดปัญหาและต้นทุนกับผู้ประกอบการที่ได้ไปขออนุญาตขึ้นทะเบียนให้

## การเงิน

สินเชื่อขยายตัวไม่มากนักจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ภาวะน้ำมันแพง และอัตราดอกเบี้ยสูง โดยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะเน้นไปที่ธุรกิจ SMEs และอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เงินฝากขยายตัว โดยเป็นการขยายตัวของเงินฝากระยะสั้น 3 – 6 เดือน จากปัจจัยการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้น เพราะคู่แข่งที่เป็นธนาคารขนาดกลาง ธนาคารขนาดเล็ก รวมทั้งธนาคารที่เปิดใหม่ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลงทุน จากการลงทุนในเงินฝากเป็นการลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ เช่น การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อย

ส่วนอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะทรงตัวต่อเนื่อง และอาจจะปรับลดลงในไตรมาส 1-2 ปี 2550

## อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นรวมทั้งมีการผันผวนขาดเสถียรภาพมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของของผู้ประกอบการส่งออกค่อนข้างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการค้าล่วงหน้า ผู้ประกอบการจึงต้องการให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากกว่านี้ และให้ค่าเงินบาทอ่อนกว่านี้ เพื่อช่วยกระตุ้นการส่งออก

## เศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาส 4 ปี 2549

ในไตรมาส 4 ปี 2549 เศรษฐกิจภาคใต้ คาดว่าจะชะลอตัว เนื่องจากราคายางชะลอตัวลง ประกอบกับเหตุการณ์ระเบิดที่หาดใหญ่ และการปฏิรูปการปกครองที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาราคาน้ำมัน และการแข็งค่าของเงินบาท ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่ และการปฏิรูปการปกครองที่เกิดขึ้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไม่มากนัก โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามัน และภาคใต้ตอนบน ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี จึงคาดว่าเศรษฐกิจของภาคใต้จะชะลอตัวลงไม่มากนัก

---

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

